



(กสทช.)
บันทึกเลขที่
กทช1003.10/57.2559

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘

เรียน รสทช. ก่อกิจฯ (เลขานุการ กทค.)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มเติม ผมได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคมและสำนักงาน กสทช. ที่ว่า ควรจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มเติมให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในปริมาณมากๆ ไปในคราวเดียว เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ เพราะในปัจจุบันบริการโทรศัพท์ประจำที่ไม่ได้มีความนิยมมากนัก อย่างไรก็ตาม ผมมีข้อสังเกตต่อข้อวิเคราะห์ของสำนักงาน กสทช. ในประเด็นจำนวนเลขหมายที่ควรจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสำนักงาน กสทช. อ้างอิงฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔ เดือนมาใช้ในการพิจารณา โดยเลือกตัดข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการเดือนอื่นๆ ออก ทั้งที่ในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายฯ ของรายอื่นๆ สำนักงาน กสทช. ใช้ฐานจำนวนผู้ใช้บริการในช่วง ๑๒ เดือนมาประมาณการ ทั้งนี้เนื่องจากหากกระบวนการคำนวณจำนวนเลขหมายที่จะจัดสรรให้กับผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ แต่ละรายไม่มีความคงเส้นคงวาแล้ว ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอื่นๆ ได้

ดังนั้น ในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายแก่ผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ แต่ละราย จึงเห็นควรกำหนดหลักการคิดหรือกระบวนการคำนวณที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และหากสำนักงาน กสทช. จะปรับเกณฑ์มาเลือกใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการเฉพาะเดือนที่ตัวเลขสูง ก็สมควรต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้กับกรณีการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ของผู้ขอรับการจัดสรรรายอื่นๆ ในอนาคตด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๕ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.